

Source :

ไทยโพสต์

Date :

25 ก.ค. 2555

Page :

- 7

No :

55369839

กรม.ไฟเขียวยึดลดภาษีดีเซลอีก 1 เดือน

ทำเนียบฯ 10 กรม.ไฟเขียวขยายเวลาลดเก็บภาษีดีเซลต่ออีก 1 เดือน พร้อมเบรกขยายเวลาโครงการคืนภาษีบ้านหลังแรก คาดสัปดาห์หน้าจะเริ่มปรับหลักเกณฑ์ในโครงการคืนภาษีรถยนต์คันแรกเข้า กรม.

นางสาวคันฉ่อน นาคพงศ์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (กรม.) เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2555 เห็นชอบให้มีการขยายอายุมาตรการลดการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ที่ 0.05 บาทต่อลิตร จากปกติที่ 5.31 บาทต่อลิตร ออกไปอีก 1 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค.2555 จากเดิมที่จะหมดอายุมาตรการในวันที่ 31 ก.ค.นี้ เนื่องจากแนวโน้มราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งหากมีการปรับเพิ่มการเก็บภาษีดังกล่าว จะกลายเป็นการเพิ่มภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน

นอกจากนี้ นางสาวยังลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ได้มอบหมายให้นายอาร์ักษ์ ชลธารนนท์ รวบรวมผลงาน เฝ้าระวังแนวทาง หรือมาตรการล่วงหน้าในการลดภาระให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อย กรณีที่ในอนาคตราคาน้ำมันยังอยู่ในช่วงขาขึ้นต่อไป อย่างไรก็ตาม การลดการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล จะส่งผลให้การเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต หายไปเฉลี่ยเดือนละ 9 พันล้านบาท

นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวที่ประชุมกรม. รับทราบการรายงานผลการดำเนินการตามมติ กรม. เมื่อวันที่ 27 ก.ย.2554 เรื่องมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง (บ้านหลังแรก) ที่ขณะนี้ผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2554 จำนวน 9.6 พันราย เป็นจำนวนเงินภาษีบุคคลธรรมดาที่ได้รับยกเว้นประมาณ 224.19 ล้านบาท

โดยหลักเกณฑ์ของโครงการดังกล่าว กำหนดว่าจะมีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เกินจำนวนภาษีที่พึงชำระในแต่ละปีภาษี เป็นจำนวนไม่เกิน 10% ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อ แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท โดยให้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีได้ภายในระยะเวลา 5 ปีภาษี นับตั้งแต่วันที่ได้ออกรวมสิทธิ์ โดยใช้สิทธิยกเว้นภาษีเป็นจำนวนเท่าๆ กันทุกปี สำหรับผู้มีเงินได้ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย.2554 - 31 ธ.ค.2555 รวมถึงผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยมาก่อน

“ที่ประชุมฯ ทราบดีอยู่แล้วว่า จะไม่มีการต่ออายุโครงการเว้นภาษีบ้านหลังแรกแน่นอน เพราะได้มีการกำหนดอายุโครงการเหมาะสมแล้ว ส่วนเรื่องการปรับเกณฑ์ในโครงการคืนภาษีรถยนต์คันแรกนั้น ยังไม่ได้มีการนำมาหารือกันในการ

ประชุมฯ ครั้งนี้ คาดว่าภายในสัปดาห์หน้า จะนำเรื่องการปรับ

หลักเกณฑ์ในโครงการคืนภาษีรถยนต์คันแรก ไม่เกิน 1 แสน

บาท เข้าสู่การพิจารณาของกรม.” นายภักดีหาญส์ กล่าว.